

THƯ MỤC
TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 22 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 22 năm 2018.

1. Quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 6 – 9

Tóm tắt: Đề tài “Quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Thị Hòa – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ nhiệm bao gồm những nội dung cơ bản sau: Chương 1: Tổng kết các vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý và hỗ trợ phát triển hệ thống quỹ tín dụng. Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý nhà nước; Quỹ tín dụng nhân dân

2. Cho vay ngân hàng – Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn Văn Hiệu// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 10 – 16

Tóm tắt: Được dự đoán là một trong những nhân tố nổi bật thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính nói chung và thị trường tín dụng ngân hàng nói riêng, cho vay ngân hàng đang gây nên những chú ý đặc biệt của các nhà lập pháp, các nhà nghiên cứu và các đối tác tham gia thị trường. Tuy nhiên sự phát triển nhanh chóng của thị trường cho vay ngân hàng ở nhiều nước đang nằm trong khoảng hở của thể chế luật pháp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Bài viết này nhằm mục đích làm rõ cơ chế hoạt động, lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của hoạt động cho vay ngân hàng. Bài viết cũng cung cấp một số kinh nghiệm trong việc thiết lập hành lang pháp lý đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và an toàn của hình thức cho vay ngân hàng ở một số nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển.

Từ khóa: Cho vay ngân hàng; Thị trường tín dụng; Kinh nghiệm thế giới

3. Hiệu quả chi phí biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng Phong// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 17 – 26

Tóm tắt: Nghiên cứu tiến hành đo lường hiệu quả của các NHTM Việt Nam theo hai phương pháp khác nhau gồm phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) và phương

pháp phân tích bao dữ liệu (DEA). Đây là hai phương pháp đo lường hiệu quả biên được sử dụng phổ biến nhất trong các nghiên cứu về hiệu quả ngân hàng. Những kết quả của hai phương pháp sau đó sẽ được tiến hành phân tích và đối chiếu để có thể đưa ra những nhận xét phù hợp nhất.

Từ khóa: Đo lường hiệu quả; Hiệu quả chi phí; Ngân hàng

4. Pháp luật về bảo đảm khoản vay bằng động sản/ Bùi Đức Giang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 27 – 31

Tóm tắt: Động sản là nguồn tài sản bảo đảm bổ sung cho bất động sản trong danh mục tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Sự ra đời của các loại tài sản mới đã và đang tác động đáng kể đến khái niệm động sản cũng như các giao dịch bảo đảm bằng loại tài sản này và đặt ra nhu cầu hoàn thiện thường xuyên các quy định pháp luật liên quan. Bài viết đưa ra một cái nhìn tổng quan về các giao dịch bảo đảm bằng động sản.

Từ khóa: Động sản; Giao dịch; Tài sản bảo đảm

5. Xu hướng nào cho hoạt động ngân hàng bán lẻ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0/ Vũ Hồng Thanh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 32 – 39

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tổng quan về hoạt động ngân hàng bán lẻ; Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ; Xu hướng nào cho hoạt động ngân hàng bán lẻ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng bán lẻ; Cách mạng công nghiệp 4.0

6. Phát triển thị trường mua, bán nợ xấu tập trung giải pháp bền vững cho xử lý nợ xấu tại Việt Nam/ Nguyễn Tiến Đông// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 44 – 48

Tóm tắt: Thời gian gần đây ghi nhận thành công của hệ thống Ngân hàng Việt Nam khi đưa về và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức dưới 3%. Tuy nhiên, phải nhìn nhận nợ xấu thực tế bao gồm nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản thanh toán bằng Trái phiếu đặc biệt và nợ tiềm ẩn rủi ro chuyển thành nợ xấu còn khá cao. Do vậy, nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định và an toàn hệ thống là hiện hữu. Trong điều kiện không sử dụng Ngân sách nhà nước, thực tế trên đặt ra yêu cầu phải tìm ra giải pháp xử lý nợ xấu một cách bền vững, tạo ra sự ổn định, an toàn lâu dài cho hệ thống ngân hàng. Thực tế tại Việt Nam cho thấy phát triển thị trường mua, bán nợ xấu tập trung là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này. Bài viết đưa ra các phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động mua, bán nợ xấu từ đó đề xuất những giải pháp để phát triển thị trường mua, bán nợ xấu tập trung tại Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường; Mua, bán nợ xấu; Xử lý nợ xấu

7. Chi trả bảo hiểm tiền gửi hiệu quả - Thông lệ quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn tại Malaysia và khuyến nghị đối với Việt Nam/ Mai Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 55 – 57

Tóm tắt: Chi trả bảo hiểm tiền gửi là một chức năng quan trọng của tất cả các hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nhằm cho phép người gửi tiền nhanh chóng nhận lại được tiền gửi của mình khi tổ chức nhận tiền gửi đổ vỡ. Chi trả BHTG nhanh chóng, hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng và ổn định tài chính; ngược lại, sẽ làm giảm uy tín của tổ chức BHTG, đồng thời gây ra những ảnh hưởng xấu đến hệ thống tài chính, ngân hàng. Bài viết giới thiệu thông lệ quốc tế về chi trả BHTG hiệu quả, kinh nghiệm thực tiễn về chi trả BHTG tại Malaysia và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Chi trả bảo hiểm tiền gửi; Malaysia; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện